



{Hỡi mọi người! Quả thật Allah là Đấng Tốt Lành và Ngài chỉ chấp nhận những gì tốt lành, và quả thật Allah đã truyền lệnh cho những người có đức tin như Ngài đã truyền lệnh cho các vị Thiên Sứ

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Hỡi mọi người! Quả thật Allah là Đấng Tốt Lành và Ngài chỉ chấp nhận những gì tốt lành, và quả thật Allah đã truyền lệnh cho những người có đức tin như Ngài đã truyền lệnh cho các vị Thiên Sứ, Ngài phán: {Hỡi các Thiên Sứ, các người hãy dùng thức ăn tốt và sạch, và các người hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biết rõ mọi điều các người làm.} [chương 23 - Al-Mu'minun, câu 51] Và Ngài phán: {Hỡi những người có đức tin, các người hãy ăn những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các người.} [chương 2 - Al-Baqarah, câu 172]. Sau đó, Người ﷺ đề cập đến một người đàn ông đã trải qua một chuyến đi đường dài, nhếch nhác và bụi bặm, đưa tay lên trời: 'Lạy Allah! lạy Thượng Đế của bề tôi' trong khi thức ăn của y là Haram, thức uống của y là Haram, quần áo của y là Haram, và lương thực của y là Haram; vậy làm sao y có thể được đáp lại những gì y kêu cầu?}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết rằng Allah là Đấng Tốt Lành, Linh Thiêng, trong sạch khỏi mọi khuyết điểm và mang mọi sự hoàn hảo, Ngài không chấp nhận những hành động, lời nói hoặc niềm tin ngoại trừ là những điều tốt, đó là sự thành tâm đối với Allah và theo sự hướng dẫn của Thiên Sứ của Allah ﷺ, và một người không nên đến gần Allah ngoại trừ những điều đó. Và một trong những điều tốt lành đối với một người có đức tin là ăn thức ăn Halal và làm những điều thiện tốt. Vì vậy, Allah truyền lệnh cho những người có đức tin bằng những gì mà Ngài đã truyền lệnh cho các vị Thiên Sứ của Ngài, đó là ăn những thứ halal và làm những việc thiện tốt, Ngài phán: Hỡi các Thiên Sứ, các người hãy dùng thức ăn tốt và sạch, và các người hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biết rõ mọi điều các người làm.} [chương 23 - Al-Mu'minun, câu 51] Và Ngài phán: {Hỡi những người có đức tin, các người hãy ăn những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các người} [chương 2 - Al-Baqarah, câu 172]. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ cảnh báo không nên ăn những thứ bị cấm, điều này làm hư hành động thiện tốt và ngăn cản việc nó được chấp nhận, bất kể một người có bao nhiêu lý do rõ ràng để được chấp nhận, như: Thứ nhất: Kéo dài chuyến đi nhằm mục đích phục tùng như Hajj, Jihad, duy trì mối quan hệ gia đình, v.v. Thứ hai: Tóc tai bù xù, sắc mặt và quần áo của anh ta đã đổi màu do bụi bẩn, và anh ta đang ở trên bờ diệt vong. Thứ ba: Anh ta ngứa đôi bàn tay và giơ lên trời để cầu xin. Thứ tư: Anh ta đã cầu xin Allah với những tên gọi của Ngài, tiêu biểu: Lạy Thượng Đế, Ôi Thượng Đế. Dù với những lý do này, những lý do đáng lẽ lời cầu xin của anh ta sẽ được đáp lại nhưng anh ta vẫn không được lắng nghe; đó là bởi vì thức ăn, đồ uống, quần áo và lương

thực của anh ta đều là Haram. Cho nên, người mang những đặc điểm này, lời cầu xin của anh ta khó có thể được đáp lại, làm sao anh ta có thể được đáp lại?!

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/4316>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

